

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘

เรื่อง

๑. ดัชนีราคาภาคเกษตรร่วงหนัก
๒. ยาง - ไซราคาถูกลงอีก
๓. ภาวะเงินเพื่อติดลบสูงสุดรอบ ๕ ปี
๔. อำเภอกเกษตรพัฒนาต้นแบบผลิตข้าวแบบแปลงใหญ่
๕. เกาะข้าวเกษตร
๖. นำร่องระบบควบคุมเรือประมง ก่อนประกาศใช้ทั่ว ๒๒ จว.ฝั่งทะเล
๗. แห่งขอตั้งโรงงานน้ำตาล ๕๐ แห่ง
๘. ๗ บริษัทร่วมวงรับประกันนาข้าว ตั้งเป้าเกษตรกรร่วมโครงการเพิ่ม ๑.๕ ล้านไร่
๙. ๑๔ อบจ.ได้ดูงานการลาดยางถนนพาราเอสฟัลต์
๑๐. อีซูซุคว้าบาตรอาหารทะเล
๑๑. สร้างแบรนด์สินค้าสหกรณ์รุกคืบ
๑๒. เปิด ๙ ศูนย์ช่วยพืช แจกมวนพิฆาต ป้องเพลี้ยระบาด

หนังสือพิมพ์

- โพสต์ทูเดย์
ข่าวสด
ผู้จัดการรายวัน
เดลินิวส์
เดลินิวส์
มติชน
โพสต์ทูเดย์
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
เดลินิวส์
เดลินิวส์
คมชัดลึก

ดัชนีราคาภาคเกษตรร่วงหนัก

โพสต์ทูเดย์ เกษตรกรเตียงถ้วนหน้า ดัชนีราคาและผลผลิตเกษตรร่วงหนัก “ยางพารา-ปาล์ม-หมู-ไก่” ทรุดยกแผง

นายเลอศักดิ์ รั้วตระกูลไพบูลย์ เลขานุการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงดัชนีราคาสินค้าเกษตรเดือน มี.ค. 2558 เมื่อเทียบกับเดือน มี.ค. 2557 พบว่าในภาพรวมดัชนีราคาลดลง 7.64% โดยสินค้าเกษตรที่มีราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ ยางพารา สุก ร ใ ก่เนื้อ และไข่ไก่ โดยราคาขายพาราลดลง

เนื่องจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ส่วน สุก ร ใ ก่เนื้อ และไข่ไก่ ราคาลดลงเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมากกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา สินค้าที่มีราคาปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ สับปะรดโรงงาน เนื่องจากสถานการณ์ความแห้งแล้ง ทำให้ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ เทียบกับเดือน ก.พ.พบว่า ดัชนีราคาสินค้าเกษตรลดลง 3.92% สินค้าที่มีราคาลดลง ได้แก่ ยางพารา และปาล์มน้ำมัน โดยยางพาราราคาลดลงตามทิศทางตลาดล่วงหน้า

TOCOM และปาล์มน้ำมัน ราคาลดลงเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึ้น ประกอบกับราคาตลาดล่วงหน้ามาเลเซียปรับลดลง ส่วนสินค้าที่ราคาสูงขึ้น ได้แก่ สับปะรดโรงงาน เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดไม่เพียงพอต่อความต้องการของโรงงานแปรรูปสับปะรดและคาดว่าเดือน เม.ย.นี้ ดัชนีราคาสินค้าเกษตรจะใกล้เคียงกับเดือนที่ผ่านมา

สำหรับดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรเดือน มี.ค. 58 เทียบกับ มี.ค. 2557 พบว่า ภาพรวมลดลง 12.35% สินค้าสำคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่

ข้าวเปลือกเจ้า ยางพารา สับปะรดโรงงาน หอมแดง กระเทียม และปาล์มน้ำมัน สินค้าสำคัญที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ มันสำปะหลัง มันฝรั่ง หอมหัวใหญ่ สุก ร ใ ก่เนื้อ และไข่ไก่ เทียบกับเดือน ก.พ. 2558 พบว่า ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรลดลง 2.07%

อย่างไรก็ตาม ในเดือน เม.ย. คาดว่าดัชนีผลผลิตจะใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่จะดัชนีการผลิตลดลงเมื่อเทียบกับเดือน มี.ค. สินค้าที่ออกสู่ตลาดมาก ได้แก่ ข้าวนาปรัง สับปะรดโรงงาน ปาล์ม น้ำมัน และผลไม้ภาคตะวันออก

ยาง-ไข่ราคาถูกลงอีก

นายเลอศักดิ์ ธีวตระกูลไพบูลย์ เลขานุการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร(สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงดัชนีราคาสินค้าเกษตรเดือนมี.ค.ที่ผ่านมา เทียบกับเดือนมี.ค.ปีที่แล้วพบว่า ภาพรวมลดลง 7.64% สินค้าเกษตรที่มีราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ ยางพารา สุกร ไข่เนื้อ และไข่ไก่ ซึ่งยางพาราราคาตกลงเนื่องจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัว สุกร ไข่เนื้อ และไข่ไก่ ราคาตกลงเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมาก สำหรับสินค้าที่มีราคาปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ สับปะรดโรงงาน ราคาสูงขึ้นเนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้ง ทำให้ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง ส่วนเมื่อเทียบกับเดือนก.พ. 2558 ดัชนีราคาสินค้าเกษตรลดลง 3.92%

๖๐/๒๕๕๘

ภาวะเงินเพื่อติดลบสูงสุดรอบ 5 ปี

ASTVผู้จัดการรายวัน - ภาวะเงินเพื่อติดลบสูงสุดในรอบ 5 ปี สศก.แจ้งภาคเกษตรยังไม่กระทบ แต่ต้องติดตามพร้อมเตือนภัยทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง

นายเลอศักดิ์ รั้วตระกูลไพบูลย์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงสถานการณ์เงินเพื่อว่า สถานการณ์เงินเพื่อเดือนมีนาคม ติดลบ 0.57% สูงสุดในรอบ 5 ปี 6 เดือน แต่ยังไม่ใช้ภาวะเงินผิด เนื่องจากประชาชนยังซื้อสินค้า และผู้ประกอบการไม่ได้ลดกำลังการผลิตลง โดยปัจจัยทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ภาวะเงินเพื่อหรือภาวะเงินผิดนั้น ได้แก่ ระดับราคาสินค้าและบริการ ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจจะมีเพียงพอหรือไม่ อัตราดอกเบี้ยที่จะส่งผลโดยตรงอัตราเงินเพื่อหรือภาวะเงินผิด รวมถึงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหรือค่าเงินบาทของไทยจะแข็งหรืออ่อนมากน้อยเพียงใดที่มีผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าและบริการด้วย

เมื่อวิเคราะห์ผลกระทบที่มีต่อเศรษฐกิจการเกษตรในแต่ละด้าน พบว่า ด้านเศรษฐกิจ

การเกษตรมหภาค มูลค่าการผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญยังคงมีแนวโน้มที่ดี แม้ว่าจะเจอปัจจัยลบโดยเฉพาะภัยแล้งที่เกิดขึ้นในช่วงปลายปี 2557 ต่อเนื่องมาจนถึงไตรมาสแรกของปี 2558 จะทำให้ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรหดตัวในไตรมาสนี้ แต่ระดับราคาสินค้าส่วนใหญ่ยังมีราคาที่สูงตัว จึงคาดว่าปัจจัยทางเศรษฐกิจจะมีแนวโน้มที่ส่งผลให้ภาคเกษตรมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น

ขณะที่ด้านระดับราคาสินค้าเกษตร ดัชนีราคาสินค้าเกษตรเดือนกุมภาพันธ์ เพิ่ม 3.92 สินค้าที่มีราคาปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ ยางพารา เพราะเป็นช่วงฤดูยางผลัดใบ ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย ส่วนปาล์มน้ำมัน ราคาสูงขึ้นเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง ด้านการปรับโครงสร้างภาคการผลิตการเกษตร เพื่อยกระดับรายได้ของครัวเรือนเกษตรกรให้สูงขึ้น คุ้มครองและสนับสนุนให้เกษตรกรได้รับความเป็นธรรมในระบบการผลิตและการค้าทางการเกษตร รวมถึงพัฒนาความพร้อมของเกษตรกรให้มีระบบการผลิตสอดคล้องกับภาวะตลาด และสามารถเลือกใช้วิทยาการทางการเกษตรที่เหมาะสม เป็นการคุ้มครองภาคเกษตร

จากภาวะเงินเพื่อติดลบขณะนี้ได้เป็นอย่างดี แม้ว่าในขณะนั้นจะยังไม่ถึงภาวะเงินผิด แต่ต้องมีการเตือนภัยทางเศรษฐกิจ เพื่อเป็นแนวทางการป้องกันความเสียหายที่กำลังจะเกิดขึ้นเนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจไทยในภาพรวมขณะนี้ พบว่าภาวะเงินเพื่อของดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แม้ว่าดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปยังมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องก็ตาม

เหตุสำคัญเกิดจากต้นทุนการผลิตสินค้าและบริการลดลง เพราะต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีแนวโน้มลดลง จึงส่งผลต่อการขยายฐานการผลิตสินค้าให้เพิ่มขึ้น หากสินค้านั้นสอดคล้องกับความต้องการของตลาด ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ จึงจำเป็นต้องให้มีการขยายตัวความต้องการทางการตลาดให้เพิ่มมากขึ้น แม้ว่าภาครัฐได้มีความพยายามในการผลักดันทางด้านงบประมาณ และนโยบายทางการเงินที่เหมาะสมแล้วก็ตาม ดังนั้น การวิเคราะห์จำเป็นต้องสร้างความสมดุลของอุปสงค์รวมและอุปทานรวมของระบบเศรษฐกิจไปพร้อมๆ กัน เพื่อเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพต่อไป ■

นางราตรี พูนพิริยะทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 ขอนแก่น (สศก. 4) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดขอนแก่น เพื่อพิจารณากัดเลือกพื้นที่

อำเภอเกษตรพัฒนา

๒๖ ต้นแบบผลิตข้าวแบบแปลงใหญ่

นำร่องที่อำเภอชำสูงสำหรับดำเนินโครงการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าข้าวแบบแปลงใหญ่ (พื้นที่ 6,000 ไร่) เป้าหมายเกษตรกร 1,000 ราย โดยคัดเลือกข้าว ซึ่งเป็นพืช

เศรษฐกิจหลักมีความสำคัญอันดับหนึ่งของจังหวัดขอนแก่น

ซึ่งปัจจุบัน ขอนแก่นมีเกษตรกรผู้ปลูกข้าว จำนวน 181,312 ครัวเรือน และมีพื้นที่ทำนา 2.7 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 64 ของพื้นที่ทำการเกษตรในจังหวัด แบ่งเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมกับการปลูกข้าวประมาณ 2 ล้านไร่ และพื้นที่ไม่เหมาะสมสมปลูกข้าวประมาณ 0.7 ล้านไร่

ผลผลิตรวมประมาณ 7.54 แสนตัน ผลผลิตเฉลี่ย 339 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาด้านการเกษตรของจังหวัดขอนแก่นที่มุ่งให้อำเภอชำสูงเป็นต้นแบบของโครงการอำเภอเกษตรพัฒนา.

เกาะ: ข้าวเกษตร

22 เกาะข้าวเกษตรประจำฉบับวันพุธที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2558....○ สำนักงาน สหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำโดย นายประกอบ เผ่าพงศ์ สหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ ในสังกัด เข้าร่วมประชุมประจำเดือนเพื่อติดตามโครงการ และผลการดำเนินโครงการต่าง ๆ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ในช่วงเดือนที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันก่อน....○ นางสวยาใจ ไวยามา สหกรณ์จังหวัดตราด พร้อมด้วย นางพรวิมลท์ พัททอง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม สหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด เดินทางโดยเรือรบหลวงตากใบที่ท่าเทียบเรือฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด บ้านธรรมชาติล่าง หมู่ที่ 6 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด เพื่อเข้าร่วม โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ของจังหวัดตราด ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.

ณ วัดราษฎร์บำรุง บ้านคลองหินคำหมู่ที่ 1 ตำบลเกาะกูด จังหวัดตราด โดยมี นายณรงค์ ธีรจันทรางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธี....○ โดย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด ได้ร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับงาน สหกรณ์ รวมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตของประชาชนในพื้นที่....○ ที่จังหวัด เชียงใหม่ นายสุรเดช สมิเปรม ปศุสัตว์จังหวัด เชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม โครงการ อนุรักษ์และพัฒนาการผลิตไก่พื้นเมือง ภายใต้ นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี ปศุสัตว์อำเภอ 7 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง สันทราย สันกำแพง ดอยสะเก็ด หางดง สันป่าตอง และฝาง เข้าร่วม โดยมี นายอำนาจ เลี้ยวธารากุล ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ปีก กรมปศุสัตว์ เป็นวิทยากรบรรยายรายละเอียดของโครงการ ณ ห้องประชุมชั้นสอง สำนักงาน ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันก่อน....○

“กิด ทางไทย”

นำร่องระบบควบคุมเรือประมง

● ก่อนประกาศใช้ทั่ว 22 จว. ฝั่งทะเล

ที่ห้องประชุม สำนักงานองค์การสะพานปลา เกาะสิเหร่ ต.รัชฎา อ.เมืองภูเก็ต นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย หรือ IUU Fishing พร้อมคณะลงพื้นที่เพื่อตรวจและติดตามความก้าวหน้าในการนำร่องทดสอบระบบควบคุมการเข้า-ออกเรือประมง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดที่เกี่ยวข้อง ทั้งเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต ตำรวจน้ำ จัดหางานจังหวัด

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเข้าร่วม นายปีติพงศ์กล่าวว่า กรมประมงเริ่มทดลองใช้ระบบควบคุมการแจ้งเข้า-ออกของเรือประมง ใน 4 จังหวัดนำร่องคือจังหวัดภูเก็ต ระนอง ชุมพร และจังหวัดสงขลา มาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนที่ผ่านมา เพื่อให้เรือประมงที่มีขนาด 30 ตันกรอสส์ขึ้นไป ก่อนจะออกไปทำการประมง และกลับเข้าเทียบท่าต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์ควบคุมการเข้า-ออกของเรือประมงที่กำหนดทั้ง 26 แห่ง เพื่อให้มีการ

รายงานข้อมูลการทำประมง รวมถึงแรงงานบนเรือประมง เช่น ทะเบียนเรือ เครื่องมือทำการประมง ใบอนุญาตทำการประมง ผลจับสัตว์น้ำจากสมุดบันทึกการทำประมงหรือ logbook ตลอดจนบุคคลทำการประมงประจำเรือ คือกัปตัน เจ้าของเรือ แรงงานบนเรือ ถือเป็น การควบคุมกำกับของหน่วยงานรัฐได้อย่างเป็นรูปธรรมด้วยข้อกำหนดที่เรือและเครื่องมือ ต้องถูกต้องมีใบอนุญาตทำการประมง มีการใช้แรงงานที่ถูกต้อง มีสัญญาจ้าง เป็นระบบที่เป็นสากล

ด้านนายจุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า ผลจากการนำร่องทดลองระบบควบคุมการแจ้งเข้า-

ออก พบว่าการประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึง โดยเฉพาะเรือใหม่ๆ ที่ไม่เคยรับรู้และเข้าใจการทำงานระบบนี้ จึงไม่ได้ให้ความสนใจที่จะมาเข้าสู่ระบบ นอกจากนี้ ชาวประมง และผู้ประกอบการยังได้ให้ข้อเสนอแนะว่าอยากให้มีจุดอำนวยความสะดวกแบบ One-Stop Service จึงจะนำผลสรุปเหล่านี้ไปปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานก่อนที่จะใช้ระบบดังกล่าวทั่วทั้ง 22 จังหวัดชายทะเล ในวันที่ 6 พฤษภาคมนี้เป็นต้นไป เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับ พ.ร.บ.การประมงฉบับใหม่ ที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในเดือน มิถุนายน หรือเดือนกรกฎาคมนี้

แก้ข้อตั้งโรงงานน้ำตาล50แห่ง

พ.ศ. ๒๕๕๘ “จักรมณต์” ระบุ
โรงงานน้ำตาลรอใบอนุญาต 50
ราย ยันเกณฑ์ระยะห่างไม่ถึง
เกษตรกรเดิม

นายจักรมณต์ ผาสุกวานิช รมว. อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ขณะนี้มีผู้ประกอบการยื่นขอตั้งโรงงานน้ำตาลแห่งใหม่เข้ามา และค้ำงการพิจารณาอยู่แล้วประมาณ 50 ราย กำลังผลิตเฉลี่ย 2 หมื่นตัน/ปี โดยกระทรวงอุตสาหกรรมจะพิจารณาตามหลักเกณฑ์อย่างรอบคอบ

อย่างไรก็ตาม จำนวนที่ยื่นเข้ามาถือว่าค่อนข้างสูงจึงไม่น่ามีรายใหม่เข้ามามาก เนื่องจากปริมาณน้ำตาลทรายที่ผลิตได้ปัจจุบันอยู่ที่ 10 ล้านตัน จำนวนไร่อ้อย 10 ล้านไร่ และมีโรงงานน้ำตาลตั้งอยู่ 51

โรง หากจะตั้งโรงงานน้ำตาลทรายแห่งใหม่จะต้องใช้เวลาเตรียมการพอสมควร เช่น ประสานกับเกษตรกรในการเพาะปลูก การทำรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ)

รมว.อุตสาหกรรม ชี้แจงว่า มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่กำหนดให้การตั้งโรงงานน้ำตาลไม่ต้องผ่านมติ ครม.ที่เคยประกาศไว้เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 2532 และมติ ครม.เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2558 ที่เห็นชอบตามร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมให้โรงงานน้ำตาลแห่งใหม่ที่ขออนุญาตตั้งหรือย้ายโรงงานน้ำตาลมีระยะห่างจากเขตโรงงานน้ำตาลที่มีอยู่เดิมแค่ 50 กม. จากเดิมที่ต้องห่าง 80 กม.นั้น โรงงานแห่งใหม่จะต้องมีแผนเตรียมปริมาณ

อ้อยจากการส่งเสริมและพัฒนาเข้าสู่โรงงานในปีแรกไม่น้อยกว่า 50% ของกำลังการผลิต

นอกจากนี้ อ้อยที่จะนำมาผลิตน้ำตาลจะต้องไม่ใช่อ้อยของเกษตรกรที่เป็นคู่สัญญากับโรงงานน้ำตาลที่ตั้งอยู่ที่เดิม เพื่อป้องกันการแย่งอ้อยวัตถุดิบ ต้องมีปริมาณอ้อยจากการส่งเสริมและพัฒนาอ้อยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 3 ปี และเมื่อได้รับใบอนุญาตต้องลงทุนภายใน 5 ปี

ด้าน นายสิริวัทธิ์ เสียมภักดี ประธานคณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย กล่าวว่า มติ ครม.ที่กำหนดระยะห่างโรงงานน้ำตาล 50 กม. จะส่งผลดีต่อการตั้งโรงงานน้ำตาลทรายมากขึ้น

7 บริษัทร่วมวางรับประกันนาข้าว

● ตั้งเป้าเกษตรกรร่วมโครงการเพิ่ม 1.5 ล้านไร่

นายอานนท์ วัจสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย เปิดเผยความคืบหน้าโครงการประกันภัยข้าวนาปี ฤดูกาลผลิต 58 สำหรับรายย่อยหรือไมโครอินซัวร์นัคว่า ได้ข้อสรุปการรับประกันภัยเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีบริษัทประกันภัยที่เข้าร่วมรับประกันภัยทั้งหมด 7 บริษัท คือ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด บริษัทเจ้าพระยาประกันภัย จำกัด บริษัททิพย์ประกันภัย จำกัด บริษัททุนประกันภัย จำกัด บริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด บริษัททวักประกันภัย จำกัด และบริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด จากฤดูกาลผลิต 57 มีบริษัทรับประกันภัย 5 บริษัท

สำหรับการรับประกันภัยจะแบ่งตามพื้นที่ความเสี่ยงภัย ซึ่งหากเป็นจังหวัดในพื้นที่สีแดงถือว่ามีความเสี่ยงสูง อัตราการรับประกันภัยรวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่มจะอยู่ที่ 483.64 บาทต่อไร่ แต่เกษตรกรจ่ายเพียง 100 บาทต่อไร่ ที่เหลือรัฐบาลจะเป็นผู้จ่ายค่าเบี้ยประกันภัยให้เกษตรกร โดยมีทั้งหมด 17 จังหวัด เช่น กรุงเทพฯ ปทุมธานี กำแพงเพชร ลพบุรี ชัยภูมิ นครราชสีมา โขสรวง บึงกาฬ สิงห์บุรี พระนครศรีอยุธยา ร้อยเอ็ด พิษณุโลก นครสวรรค์ สงขลา นครศรีธรรมราช สุโขทัยและอ่างทอง

ส่วนพื้นที่สีเหลืองคิดอัตราเบี้ยประกัน 451.54 บาทต่อไร่ ซึ่งเกษตรกรต้องจ่าย 90 บาทต่อไร่ มี 14 จังหวัด คือ ชัยนาท กาฬสินธุ์ พัทลุง นครปฐม อุบลราชธานี ชลบุรี อุทัยธานี ตาก หนองคาย พิจิตร ขอนแก่น มหาสารคาม อุดรดิตต์และสุพรรณบุรี ส่วนพื้นที่สีเขียวเข้มคิดเบี้ยประกันที่ 355.24 บาทต่อไร่ เกษตรกรจ่าย 80 บาทต่อไร่ มีทั้งหมด 14 จังหวัด คือ นนทบุรี น่าน เพชรบูรณ์ หนองบัวลำภู ปัตตานี อำนาจเจริญ สุราษฎร์ธานี มุกดาหาร ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ ปราจีนบุรี สุรินทร์ สระบุรี และ นครพนม

ขณะที่พื้นที่สีเขียวคิดเบี้ยประกันภัย 236.47 บาทต่อไร่ เกษตรกรจ่าย 70 บาทต่อไร่ มีทั้งหมด 13 จังหวัด และพื้นที่สีเขียวอ่อนคิดเบี้ยประกันภัยที่ 124.12 บาทต่อไร่ เกษตรกรจ่าย 60 บาทต่อไร่ มีทั้งหมด 19 จังหวัด อย่างไรก็ตามตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 1.5 ล้านไร่ จากปีก่อนที่มีเกษตรกรซื้อประกันภัยเพียง 800,000 ไร่ ระยะเวลาการรับประกันภัยเริ่มตั้งแต่เดือน พ.ค.นี้จนถึงวันที่ 14 ต.ค.58 ในพื้นที่ทุกภาค.

14อบจ.ได้ดูงานการลาดยางถนนพาราแอสฟัลต์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ถนนสายสนามวังนกแอ่นหมู่ที่ 4 ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองตรัง ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังเลือกเป็นจุดนำร่องสาธิตการลาดถนนยางพาราผสมคอนกรีต หรือเรียกว่าแอสฟัลติกคอนกรีต เพื่อให้คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจากสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคใต้ 14 จังหวัดที่เดินทางมาศึกษาดูงาน “การฝ่าวิกฤติยางพารา พัฒนาอย่างยั่งยืน” ได้ศึกษา และนำไปใช้ในพื้นที่หลังจากสมาพันธ์องค์การบริหารส่วน

จังหวัดภาคใต้ได้มีมติใช้ยางพาราในการก่อสร้างถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกพื้นที่เพื่อช่วยระบายยางพาราในประเทศ

สำหรับการสาธิตในครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่จากกรมวิชาการเกษตร เป็นผู้ให้ความรู้การผสมยางพารากับคอนกรีตซึ่งใช้ยางขุ่นข้นธรรมชาติ 800 กิโลกรัมผสมกับยางมะตอย ใช้ความร้อนที่อุณหภูมิกว่า 150 องศา นานกว่า 3 ชม. จะได้ส่วนผสมเพื่อราดยางถนน น้ำหนัก 200 ตัน และนำมาเทลาดยางถนน เนื้อที่ 2,000 ตารางเมตร

หลังการบดอัดถนนใช้เวลาประมาณ 30 นาทีก็สามารถเปิดใช้ถนนได้ตามปกติซึ่งถือเป็นข้อดีที่ช่วยลดเวลาการทำงาน เปิดถนนได้เร็วขึ้น นอกจากนั้นถนนพาราแอสฟัลติกคอนกรีต ก็มีความทนและยืดหยุ่นกว่าถนนคอนกรีตทั่วไปด้วย ซึ่งจะช่วยลดอุบัติเหตุทางถนนได้ และที่สำคัญการนำยางพารามาเป็นส่วนผสมแม้คิดเป็นร้อยละ 5 แต่ก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในการนำผลผลิตน้ำยางพารามาผสมกับแอสฟัลต์

โดยในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังหลังจากนี้จะนำร่องก่อสร้างถนน 2 สายในอำเภอกันตังและอำเภอเมืองตรัง คือถนนสายเคี่ยมงาม-ไสเคซ-บางสัก หมู่ที่ 8 บ้านเคี่ยมงาม ตำบลปอนน้ำร้อน อำเภอกันตัง จ.ตรัง โดยเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตหนา 0.04 เมตร ผิวจราจร กว้าง 8 เมตร ระยะทาง 945 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,670 ตารางเมตร งบประมาณทั้งสิ้น 3,400,000 บาท อีกสายคือถนนจราจรถนนบ้านหัวถนน-วัดโพธาราม หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองตรังเชื่อมเทศบาลนครตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตหนา 0.04 เมตร ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ระยะทาง 2,290 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,740 ตารางเมตร งบประมาณทั้งสิ้น 5,990,000 บาท.

‘อียู’ คุกคามบาตรอาหารทะเล

ปิด 6 เดือน แก้ประมงผิดกฎหมาย ‘ไทย’ เสี่ยงสูญ 2.5 หมื่นล./ปี

“อียู” คุกคามเหลือเกินว่าบาตรการค้าไทยทำประมงและจับปลาผิดกฎหมาย 6 เดือน รัฐบาลแก้ปัญหาท่อนพิจารณาปลดล็อก อุตสาหกรรมส่งออกอาหารทะเลไทยผวาอาจสร้างความเสียหายกว่าปีละ ◆ อ่านต่อหน้า 16



▲ เขื่อนอินโด...พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เดินทางเยือนกรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อเข้าร่วมประชุมสุดยอดเอเชีย-แอฟริกา

‘อียู’ ๒

□ ต่อจากหน้า 1

2.5 หมื่นล้านบาท “รองโฆษก รบ.” ไม่หวั่นเชื่อแผนของนายฯฯ(เอาอยู่ไม่ต้องจัด น.44 ช่วย “เอกชน” ซึ่ไบเบิลเองแก้กระทบภาพลักษณ์สินค้าไทย มันใจฝีมือรัฐบาลสอบผ่าน ฉลุย สปท.ห่วงส่งออกไทยหดตัว 0.8 เปอร์ เซ็นต์ เพราะอียูเป็นตลาดใหญ่อันดับ 3 รองจากญี่ปุ่นและอเมริกา

เมื่อวันที่ 21 เม.ย. สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม อ้างข้อมูลจากแหล่งข่าวซึ่งเป็นสมาชิกระดับสูงของสหภาพยุโรป (อียู) ทั้ง 28 ประเทศ เรื่องการยื่นคำขาดให้รัฐบาลไทยเร่งแก้ไขและปฏิรูปมาตรการการกวดล้างเรือประมง และการทำประมงที่ผิดกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยต้องมีความคืบหน้าอย่างชัดเจนภายในระยะเวลา 6 เดือนนับจากนี้ มิเช่นนั้นอียู จะระงับการนำเข้าสินค้าอาหารทะเลจากผู้ประกอบการของไทยและอาจทำให้ไทยต้องสูญเสียรายได้ราวปีละ 575-730 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 20,240-25,696 ล้านบาท

รายงานของอียูระบุด้วยว่า ไทยเป็นหนึ่งในประเทศส่งออกสินค้าอาหารทะเลรายใหญ่ที่สุดของอียู ดังนั้นหากมีมาตรการกวดล้างเกิดขึ้นจริงผู้ประกอบการในด้านนี้จะได้รับผลกระทบหนักมาก อย่างไรก็ตามการที่ร้อยละ 15 ของปริมาณปลาซึ่งถูกจับได้ทั่วโลกจากการประกอบการอย่างผิดกฎหมายและสร้างรายได้ให้แก่ตลาดมีมากกว่าปีละ 10,000 ล้านยูโร หรือประมาณ 352,000 ล้านบาท อีกทั้งยังสร้างความเสียหายอย่างหนักให้แก่ระบบนิเวศและชาวประมง รวมถึงผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจถูกต้องตามกฎหมาย

ทั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวของอียูที่จะมีการออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการ อีกครั้งในอนาคตอันใกล้นี้มีลักษณะเทียบเท่าการให้ใบเหลืองแก่รัฐบาลไทย ซึ่งสามารถกลับคืนสู่สถานะสีเขียวที่เป็นสถานะปกติได้หากทางการไทยเร่งแก้ไขปัญหานี้ตามข้อเรียกร้องของอียู แต่หากไม่เกิดผลที่น่าพอใจอาจนำไปสู่การได้ใบแดงและมาตรการคว่ำบาตรด้านการค้า

ขณะที่ พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้แก้ปัญหาแรงงานประมงด้วยวิธีเพิ่มอายุถูกเรือ เครื่องจักรเรือจดทะเบียนเรือและติดธงชาติเอสก่อนหน้านั้นแล้ว ส่วนการแจ้งเดือนของอียูอย่างเป็นทางการจะสามารถพลิกวิกฤติเป็นโอกาสได้ ซึ่งทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องมุ่งมั่น

ร่วมกันทำตามแผนในเวลา 6 เดือน หากไม่สำเร็จจะเกิดผลกระทบต่อการส่งออกและภาพรวมของประเทศอย่างมาก อย่างไรก็ตามคงไม่ถึงขั้นต้องใช้มาตรา 44 เข้ามาช่วยเพราะมีระบบแก้ไขดังกล่าวอยู่แล้ว

ด้าน พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รว.พาณิชย์ กล่าวว่า รัฐบาลมีความจริงจังแก้ไขปัญหาประมงไทยโดยมีการตั้งคณะกรรมการที่มีนายฯฯเป็นประธาน นอกจากนี้ยังออกกฎหมายเพิ่มเติมหลายฉบับซึ่งอาจจะประกาศใช้ไม่ทันในช่วงนี้ แต่เชื่อว่าภายในระยะเวลา 6 เดือนข้างหน้าสถานการณ์จะดีขึ้นแน่นอน

ส่วน นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ นายกสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย กล่าวว่า แม้มิกระแสน้ำว่าไทยจะได้รับใบเหลืองดังกล่าว แต่ก็ยังไม่ส่งผลกระทบต่อ การส่งออกสินค้าประมงไปยุโรป และที่สำคัญลูกค้ายังไม่ยกเลิกหรือลดคำสั่งซื้อเนื่องจากผู้ประกอบการไทยมีความใกล้ชิดกับผู้นำเข้าสินค้าในยุโรปอย่างมากจึงทำให้สามารถพูดคุยกันได้ แต่ทำให้ใบเหลืองจริงก็จะส่งผลกระทบต่อปริมาณเล็กน้อยในส่วนของภาพลักษณ์สินค้าไทยเท่านั้น อย่างไรก็ตามเชื่อว่าจากความตั้งใจของรัฐบาลในการเร่งรัดแก้ไขปัญหาละเอียดออกกฎหมายเกี่ยวกับประมงคนเชื่อว่าในอีก 6 เดือนข้างหน้าเมื่ออียูเดินทางมาตรวจสอบไทยก็สามารถหลุดจากใบเหลืองได้

นายอนุรัตน์ ใจวัฒนะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.พรานทะเลมาร์เก็ตติ้ง ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารทะเลแช่แข็ง กล่าวว่า ขณะนี้บริษัทฯยังไม่ได้รับผลกระทบจากการกีดกันทางการค้าของอียูเนื่องจากสินค้าผลิตจากแรงงานที่ถูกต้อง อย่างไรก็ตามเชื่อมั่นว่ารัฐบาลจะแก้ไขปัญหาได้ทันเวลาเพราะเห็นเร่งดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เช่น การตรวจสอบใบอนุญาตต่าง ๆ เกี่ยวกับการจ้างแรงงาน รวมไปถึงการเข้าไปช่วยเหลือแรงงานประมงที่ถูกจับกุมในต่างประเทศ

รายงานข่าวจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศแจ้งว่า การส่งออกสินค้าอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูปไทยไปอียู 15 ประเทศ ในปี 55 มีมูลค่า 611.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปี 56 มูลค่า 646.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปี 57 มูลค่า 389.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่เดือน ม.ค.-ก.พ. 58 มีมูลค่า 46 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 21.12 เปอร์เซ็นต์ เทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน

วันเดียวกัน พล.ร.อ.ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผบ.ท. กล่าวว่า ที่ผ่านมาเราทราบปัญหาและช่วยกันแก้มาโดยตลอดตั้งแต่ที่มีการปรับลดจากเที่ยว 2 เป็นเที่ยว 3 ซึ่งต้องใช้เวลานัดนั้นอย่าโทษรัฐบาลชุดนี้เพราะเพิ่งเข้ามาทำงานไม่ครบปีและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบทั้งกระทรวง

การต่างประเทศ กระทรวงแรงงาน กรมเจ้าท่า กรมประมง และกองทัพเรือก็ต้องเข้าไปดูแลตามแนวทางเดียวกันจึงจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันเวลาไม่ถูกคว่ำบาตร อย่างไรก็ตามเราได้แก้ไขปัญหามาถูกทางแล้ว คิดว่าไม่น่ามีปัญหาและอย่าวิตกกังวล

ส่วน นายดอน นครินทร์ ผอ.สำนักเศรษฐกิจมหภาค ฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (สปท.) มองว่าเป็นปัญหาที่น่ากังวลแต่เชื่อว่ารัฐบาลคงจะจัดการได้ ซึ่งหากอียูตัดสินใจสินค้าประมงของไทยจริงก็จะมีผลกระทบต่อภาคการส่งออกมากขึ้นและมีความเสี่ยงที่การส่งออกไทยทั้งปีนี้จะต่ำกว่า 0.8เปอร์เซ็นต์ หรืออาจหดตัวได้เนื่องจากไทยส่งออกสินค้าประมงไปยังอียู 320 ล้านดอลลาร์ฯ จากมูลค่าการส่งออกสินค้าประมงทั่วโลกของไทย 2,100 ล้านดอลลาร์ฯ โดยอียูเป็นตลาดใหญ่อันดับ 3 รองจากญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาซึ่งมีผลกระทบต่อสินค้าประมงแปรรูปที่ส่งออกไปยังอียู 300 ล้านดอลลาร์ฯ จากมูลค่าการส่งออกสินค้าประมงแปรรูปทั้งหมด 3,000 ล้านดอลลาร์ฯ

ล่าสุด นายคาร์เมนู เวลดา กรรมการการประมงอียู ได้ออกแถลงการณ์ยื่นคำขาด ให้รัฐบาลไทยเร่งแก้ไขและปฏิรูปมาตรการการกวดล้างเรือประมงและการทำประมงที่ผิดกฎหมายอย่างเคร่งครัดภายใน 6 เดือนนับจากนี้มิเช่นนั้นอียูจะระงับการนำเข้าสินค้าอาหารทะเลจากผู้ประกอบการของไทย

นายเสข วรณเมธี อธิบดีกรมสารนิเทศ และโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า ไทยรู้สึกผิดหวังอย่างยิ่งต่อการตัดสินใจดังกล่าว

ของอียู ซึ่งสะท้อนว่าอียูไม่ได้ตระหนักถึงความมุ่งมั่นและความก้าวหน้าที่เป็นรูปธรรมของไทย ในการแก้ปัญหาการประมงที่ผิดกฎหมายหรือไร้ระเบียบรวมถึงความร่วมมือระหว่างไทยกับอียู ในการต่อต้านการประมงผิดกฎหมายที่มีมาช้านาน อีกทั้งไทยขอเรียกร้องให้อียูพิจารณาการดำเนินการของไทยในเชิงเทคนิคตามหลักเกณฑ์รวมถึงมาตรฐานที่มีความโปร่งใสและเที่ยงตรง อย่างไม่เลือกปฏิบัติ ตลอดจนสอดคล้องกับสถานการณ์ที่แท้จริงในไทย นอกจากนี้ไทยจะสานต่อความร่วมมือกับอียูเพื่อให้ไทยออกจากกลุ่มที่ถูกประกาศเตือนรวมทั้งสามารถแก้ไขและป้องกันการทำให้ประมงที่ผิดกฎหมายหรือไร้ระเบียบต่อไปในอนาคตได้อย่างยั่งยืน

นายเสข กล่าวอีกว่า รัฐบาลไทยตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาทรัพยากรทางทะเลและกำหนดให้การแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาสำคัญระดับชาติที่ต้องแก้ไขโดยความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งนี้กรมประมง กระทรวงเกษตรฯ ในฐานะหน่วยงานหลักได้เป็นผู้นำในการบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อเร่งดำเนินการตามแผนงานหลัก 6 แผนงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่องได้แก่ 1.การปรับปรุง พ.ร.บ.การประมง และกฎหมายลำดับรอง 2.การจัดทำแผนระดับชาติในการป้องกันยับยั้ง และขจัดการทำประมงผิดกฎหมาย

3.การเร่งจดทะเบียนเรือประมงและออกใบอนุญาตทำการประมง 4.การพัฒนาระบบควบคุมและเฝ้าระวังการทำประมงโดยเฉพาะการควบคุมการเข้าออกท่าของเรือประมง 5.การจัดทำระบบติดตามตำแหน่งเรือ และ 6.การ

ปรับปรุงระบบการตรวจสอบย้อนกลับ ทั้งนี้ที่ผ่านมารัฐบาลไทยให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ และการรักษาทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนรวมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำประมงถือเป็นวาระสำคัญชาติต่อไป

นายชวลิต สุขจร ปลัดกระทรวงเกษตรฯ กล่าวที่ มุขเกษตรฯ และ รองอธิบดีกรมประมง ได้ติดตามสถานการณ์ที่อียูอย่างใกล้ชิดและไป

ชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการในสหภาพยุโรปที่นำเข้าสินค้าประมงจากไทยเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในมาตรการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 4 ประเด็นที่อียูตั้งข้อสังเกตมาว่าไทยไม่มีมาตรการในทางปฏิบัติที่เหมาะสม ขณะที่นายปิดิพงษ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รมว.เกษตรฯ ได้เรียกอธิบดีกรมประมงเข้าหารือ เรื่องนี้เพื่อกำหนดมาตรการแก้ไขโดยเร่งด่วนซึ่งจะเรียกประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาในวันที่ 24 เม.ย.นี้

สร้างแบรนด์สินค้า สหกรณ์รักคืบ

ขายเอง8ชนิด
ใช้‘เดลินิวส์’
ลดให้เลข๐%
แห่ซื้อน้ำดื่มถูก ขวด
ใหญ่ ♦ อ่านต่อหน้า 8

▶ แห่ซื้อน้ำ...ประชาชน
จำนวนมากอุดหนุนส่วนลด 10%
จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ไป
ใช้เป็นส่วนลดแลกซื้อน้ำดื่ม
แพ็คเกจใหญ่ที่ศูนย์กระจายสินค้า
สหกรณ์ อ.คอนคาญ จ.นครปฐม
กันอย่างไม่ขาดสาย



สร้างแบรนด์ ๐ ต่อจากหน้า 1

แค่ 7 บาท ถูกกว่าท้องตลาดเท่าตัว สหกรณ์ทำ “แบรนด์สินค้า” เองเปิดตัว 8 หมวดราคาประหยัดข้าวหอมมะลิสีละ 34 บาท น้ำดื่ม 5 บาท ใช้ถุงปอเคลิโนวส์ลดอีก 10 เปอร์เซ็นต์ แก๊สสีละ 30 บาท ซ้อปกระจายได้ที่สหกรณ์ 259 แห่ง ที่ร่วมโครงการทั่วประเทศ ส่วนงาน “คาราวานสินค้าสหกรณ์” ที่สุราษฎร์ธานี ไข่เค็มไชยาขายดีสุด ๆ ลดค่าปุ๋ยให้ชาวสวนได้เยี่ยม ตามที่นสพ.เคลิโนวส์ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ ขบวนการสหกรณ์ไทย จัดโปรโมชันพิเศษสร้างปรากฏการณ์ครั้งประวัติศาสตร์ ร่วมใจลดค่าครองชีพ ส่งความสุขสู่ประชาชน “สหกรณ์มั่นคง สมาชิกมั่นคง ประเทศยั่งยืน” จัดทำถุงปอส่วนลด 10% โดยตัดถุงปอได้จาก นสพ.เคลิโนวส์ ฉบับวันที่ 1 เม.ย. เป็นต้นไป ในส่วนของหนักกีฬา มาใช้เป็นส่วนลดซื้อสินค้าหลากหลายชนิดจากสหกรณ์ที่เข้าร่วม “โครงการช้อปทั่วไทย” 77 จังหวัด 259 สหกรณ์ทั่วประเทศ ในราคาสบายกระเป๋า ทำให้ประชาชนต่างนำถุงปอเคลิโนวส์มาแลกซื้อสินค้าราคาพิเศษสุด ๆ กันคึกคักทั่วประเทศ พร้อมต่อ ยอดโครงการให้ใช้ถุงปอส่วนลดในงาน “คาราวานสินค้าสหกรณ์” ในหลายจังหวัดนั้น

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 21 เม.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศงาน “คาราวานสินค้าสหกรณ์” ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาตลาดสินค้าสหกรณ์ตลอดห่วงโซ่คุณค่า ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 เม.ย. ที่สนามหญ้าหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีว่า เป็นไปอย่างคึกคัก ศูนย์กระจายสินค้าจาก 21 สหกรณ์ต่าง

ขนสินค้าหลากหลายมาจำหน่ายในราคาข่อมเยา อาทิ ข้าวสาร อาหารสำเร็จรูป น้ำมัน สินค้าอุปโภคบริโภค พืชผักผลไม้ตามฤดูกาล และผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป สร้างความสนใจแก่ประชาชนมาอุดหนุนคับคั่ง อาทิ ข้าวหอมมะลิปทุมธานี 5 กก. แค่ 125 บาท หลายคนที่ตัดถุงปอเคลิโนวส์มาเป็นส่วนลดยื่นหน้าบาน เพราะได้สินค้าคุณภาพดีแต่ราคาถูกกลับบ้าน อาทิ น้ำมันถั่วเหลือง ปกติ 45-48 บาท เหลือ 39 บาท ผักสดกิโลละ 9 บาท เหลือ 8 บาท เครื่องแกง น้ำพริก ไข่เค็มไชยาอันลือชื่อ กล่องเล็ก 5 ฟอง 35 บาท 3 กล่อง 100 บาท ลดเหลือ 90 บาท กล่องใหญ่ 10 ฟอง 70 บาท เหลือ 63 บาท 3 กล่อง 200 บาท เหลือ 180 บาท

นายนิรันดรวัฒน์ แก้วอำดี สหกรณ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า นอกจากใช้ถุงปอเคลิโนวส์เป็นส่วนลดในงานนี้ได้แล้ว สามารถนำถุงปอไปซื้อสินค้าที่สหกรณ์การเกษตรสุราษฎร์ธานีตั้งอยู่ที่ติดที่ว่าการอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ได้ทุกวันวันที่ 1-14 ของทุกเดือน อีกทั้งเกษตรกรยังนำถุงปอไปซื้อปุ๋ยเคมีได้ที่สหกรณ์นิคมพนม จำกัด อ.พนม ระหว่างเดือนเม.ย.-ก.ย.นี้ จะได้ลด 10% อาทิ ปุ๋ยสูตร 20-10-12 สำหรับขางพารา กิโล ราคา 850 บาท ลดอีก 84 บาท คาดว่าเมื่อเข้าช่วงฤดูฝนจะได้รับการตอบรับอย่างดี เพราะชาวสวนต้องซื้อไปบำรุงพืชผลทางการเกษตร ถือว่าช่วยลดต้นทุนการผลิตลงได้มาก รวมทั้งกำลังประสานสหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด หรือ โคออป ซึ่งเป็นซูเปอร์สโตร์ให้ร่วมโครงการช้อปทั่วไทย หากได้รับการตอบรับจะทำให้ใช้ถุงปอเคลิโนวส์แลกซื้อสินค้าในโคออปได้ด้วย ถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ดีจึงยอดลูกค้าหลังจาก

เพิ่งถูกไฟไหม้เมื่อไม่นานมานี้

ขณะที่ นายเชิดชัย พรหมแก้ว ผอ. สำนักส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ รักษา ราชการแทน ผอ.กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการ เกษตร และกลุ่มเกษตรกร กรมส่งเสริม สหกรณ์ เปิดเผยว่า การจัดประชุมและงาน การรวานสินค้าสหกรณ์ที่ จ.สุราษฎร์ธานี ถือ เป็นการประชุมครั้งสุดท้ายในปี นี้ ได้รับความ ร่วมมืออย่างดีจากสหกรณ์และศูนย์กระจาย สินค้าในระดับภูมิภาคทั่วประเทศ ทั้งนี้สัปดาห์ หน้าจะเปิดตัว “สินค้าแบรนด์สหกรณ์” ใน 8 หมวด อาทิ ข้าวสาร ทั้งข้าวหอมมะลิและข้าว ขาว น้ำดื่ม กาแฟสำเร็จรูป นมยูเอชที สินค้า ประมงแปรรูป และผลไม้ตามฤดูกาล เพื่อนำมา จำหน่ายในสหกรณ์และศูนย์กระจายสินค้าที่ร่วม โครงการช้อปทั่วไทยทั้ง 259 แห่ง

นายเชิดชัย กล่าวต่อว่า สินค้าภายใต้ แแบรนด์สหกรณ์นี้ราคาประหยัดสุด ๆ ขณะนี้อยู่ ระหว่างกำหนดรายละเอียดของราคา แต่รับรอง ว่าถูกสุด ๆ แน่แน่นอนเห็นราคาแล้วยิ้มกันทุกคน อาทิ ข้าวหอมมะลิ 5 กก. ที่บริษัทขายตรงแห่ง หนึ่งนำไปทำแบรนด์ขาย 240 บาท ส่วนตามไฮ เพอร์มาร์เก็ตตามแบรนด์ของตัวเองขาย 220 บาท สหกรณ์จะขายเพียง 180-190 บาท ใช้ กุ๊ปองเดลิวิวิส์ยิ่งลดไปอีก ส่วนน้ำดื่ม ขวดเล็ก ซึ่งต้องตลาดขาย 7 บาท เราจะขายประมาณ 5 บาท จะเริ่มจำหน่ายเต็มรูปแบบประมาณเดือน มิ.ย.นี้ เป็นการกินกำไรให้ประชาชนได้เช่นกันอีก ครั้ง ทั้งนี้ได้นำร่องเปิดตัวข้าวหอมมะลิ และน้ำ ดื่มสหกรณ์ที่ จ.ศรีสะเกษ ในวันที่ 23 เม.ย.นี้

วันเดียวกันที่ศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ จังหวัดศรีสะเกษ สหกรณ์การเกษตรเมือง

ศรีสะเกษ จำกัด ถนนทองมาก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายเฉลิมชัย กาลพัฒน์ ผู้จัดการสหกรณ์ เมืองศรีสะเกษ ได้เตรียมความพร้อมเพื่อเข้า ร่วมโครงการช้อปทั่วไทยในวันที่ 23 เม.ย.นี้ ที่ ให้ใช้กุ๊ปองเดลิวิวิส์ 1 ใบ เป็นส่วนลดซื้อสินค้า ที่ร่วมรายการได้ 1 ชั้น พิเศษสุดวันเปิดโครงการ ได้นำข้าวหอมมะลิ 100% และน้ำดื่ม “ตรา สหกรณ์ศรีสะเกษ” มาเปิดตัวด้วย ข้าวหอม มะลิ 100% 5 กก. ราคาประหยัด 170 บาท ถูก กว่าท้องตลาดที่ขาย 175-180 บาท หากใช้ กุ๊ปองเดลิวิวิส์เหลือแค่ 153 บาทเท่านั้น

นางนพมล กัทธรรพพงศกร อายุ 45 ปี อยู่บ้านเลขที่ 1394 ถนนอุบล ค.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ที่บ้านทำอยู่ซ่อม รถยนต์ “โยการช่าง” รับหนังสือพิมพ์เดลิวิวิส์ ไว้ให้ลูกค้าอ่านเป็นประจำ คอนันนี้เร่งตัดกุ๊ปอง ไว้แล้วหลายใบ ตั้งใจว่าจะไปแลกซื้อข้าวสาร และน้ำดื่ม ในวันที่ 23 เม.ย.นี้ เพราะได้ข่าวว่า ราคาถูกมาก ยิ่งกว่าที่ห้างต่าง ๆ ลดกระหน่ำ ชัมเมอร์เซลกันเสียอีก ขอบคุณเดลิวิวิส์และ สหกรณ์ที่จัดโครงการดี ๆ แบบนี้ช่วยลดค่าครอง ชีพให้ประชาชนได้จริง ๆ “ซื้อเดลิวิวิส์ 10 บาท ได้เงินกลับคืนมาเป็นส่วนลดสินค้า กุ้มแสน กุ้ม” นางนพมล กล่าวและยิ้มอย่างอารมณ์ดี

ส่วนที่ศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ อ.คอนตูม จ.นครปฐม ถูกค้าแหกกันมาซื้อน้ำดื่ม แท้ก็ใหญ่ขนาด 1,500 ซีซี 8 ขวด ราคา 40 บาท ตกขวดละ 8 บาท กันไม่ขาดสาย เนื่องจากถูก กว่าร้านสะดวกซื้อที่ขายขวดละ 14 บาท อยู่ แล้ว ยิ่งใช้กุ๊ปองเดลิวิวิส์ยิ่งลดลงไปอีก เหลือ 44 บาท ตกขวดละ 7 บาทกว่า ๆ เท่านั้น ถูก กว่ากันเท่าตัวเลขทีเดียว.

เปิด 9 ศูนย์ช่วยพืช แจก 'มวนพินาต' ป้องเพลี้ยระบาด

● กทม.- เปิด 9 ศูนย์อารักขาพืช สนับสนุน ศัตรูธรรมชาติแก่เกษตรกรที่ศัตรูพืชระบาด ในไร่มัน พืชตระกูลถั่ว พืชผักสวนครัว

นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า จากที่ช่วงนี้อากาศแห้งแล้งซึ่งเหมาะกับการเจริญเติบโตของ เพลี้ยอ่อน เพลี้ยแป้ง เพลี้ยไฟ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล แมลงหวี่ขาว จึงขอแนะนำเกษตรกรหมั่นสำรวจพืชสม่ำเสมอ หากพบการระบาดของเพลี้ยพืชตระกูลถั่ว ควรใช้กับดักกาวเหนียวสีเหลือง 80-100 กับดักต่อไร่ หรือกำจัดด้วยสมุนไพรต้นยาสูบแห้ง ตำผสมน้ำอัตรา 400 กรัมต่อน้ำ 3 ลิตร หมักทิ้งไว้ 1 คืน กรองเอากากออกแล้วเติมน้ำลงไป 5 ลิตร ผสมสับ แล้วนำไปฉีดพ่น ส่วนมันสำปะหลัง หากพบเพลี้ยแป้งให้เด็ดยอดที่มีเพลี้ยเกาะ นำไปทำลายนอกแปลง รวมทั้งปล่อยแตนเบียน แมลงช้างปีกใส ช่วยควบคุมการระบาดได้

ด้านการปลูกพืชผักจะพบศัตรูพืช อาทิ เพลี้ยไฟ เพลี้ยอ่อน เต่าแดง ควรควบคุมโดยใช้ศัตรูธรรมชาติ ได้แก่ มวนพินาต มวนพินาต ตัวงเต่า ตัวห้ำ แมลงช้างปีกใส แตนเบียน อีกทั้งหมั่นทำความสะอาดแปลงปลูก กำจัดวัชพืช ทั้งนี้ หากพบการระบาดจำเป็นต้องใช้สารเคมีอย่างระมัดระวัง แต่ถ้าเป็นหนอนใยผักหรือหนอนกระทู้หอม แนะนำให้ใช้เชื้อบีที (bacillus thuringiensis) อัตรา 40-80 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุกๆ 4-7 วัน

ทั้งนี้ เกษตรกรที่ประสบปัญหาการระบาดของศัตรูพืชดังกล่าว ติดต่อขอรับการสนับสนุนศัตรูธรรมชาติที่ช่วยควบคุมศัตรูพืช ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชทั้ง 9 แห่งใน จ.ชัยนาท สุพรรณบุรี ชลบุรี ขอนแก่น สงขลา เชียงใหม่ นครราชสีมา สุราษฎร์ธานี และพิษณุโลก อีกทั้ง กรมส่งเสริมการเกษตรยังเปิดศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนกว่า 350 ศูนย์ ใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ คอยแนะนำปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยการลด ละ ใช้สารเคมีการเกษตร ให้ใช้เท่าที่จำเป็น อย่างถูกต้อง ปลอดภัย โดยเกษตรกรสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้าน